

ภารกิจ



กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ








มีหน้าที่ พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การกำหนดมาตรฐาน การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ การศึกษา การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ ภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝึกศึกษา ทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ กิจกรรม และการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม ของกองทัพและนอกกองทัพ



การแบ่งมอบ

เป็นกองขึ้นตรงกองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่

-  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม และการกำหนดมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร และการศึกษาอบรมของกองทัพ ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
-  วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมสถาบันการศึกษาของกองทัพ
-  กำกับดูแล ติดตาม วิเคราะห์ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา และรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ
-  ดำเนินการพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ความเข้าใจ งานประกันคุณภาพการศึกษา และการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ
-  ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ
-  ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสาร การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมงานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ รวมทั้งหน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหม
-  ดำเนินการสร้างเครือข่ายงานการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมภายในกองทัพและภายนอกกองทัพ

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

แผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ

มีหน้าที่ดำเนินการด้านงานธุรการ งานกำลังพล การรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณ การประชุม การสัมมนา การพัฒนากำลังพล ให้มีความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของ กองทัพบก การพัฒนากำลังพลเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาทหาร และการศึกษาอบรมของกองทัพบก การพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษาสถาบันการศึกษาของ กองทัพบกจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และกิจกรรม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาทหาร และการศึกษาอบรมของกองทัพบกและนอกกองทัพบก

แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาทหารและการศึกษาอบรมสถาบันการศึกษาของกองทัพบก การติดตามดำเนินงาน การศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพบก รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพบก

แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ ระบบต่างๆ ที่ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษา ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ การศึกษาศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพบก การกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพบก ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพบกและมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้ใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของ กองทัพบก